



ข่าวประจำวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 หน้าที่ 1

แม่พบเค็วคสาวใกล้ซึกมาเลขย์

ผู้ว่าเชียงใหม่
แจงกักตัวแล้ว
รถรวรรอบ2
10ทหารนะกัน
ใส่-ไม่คึกเชื้อ
ผู้ว่าเชียงใหม่ นำทีมแถลงผลตรวจ
หญิงสาวผู้สัมผัสใกล้ชิดชายชาวมาเลเซีย
ที่ยังติดเชื้อโควิด-19 * มีอีกหน้า 18



ข่าวประจำวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 13)

ไม่พบโควิด

☆ **ต่อจากหน้า 1**

หลังกลับจากไทย ยืนยันไม่พบเชื้อ โควิด-19 พร้อมเปิดไทม์ไลน์การเดินทาง ขณะที่หญิงสาวคนดังกล่าว ยังอยู่ในโรงพยาบาล หักตรวจอีกครั้งไม่พบเชื้อถือว่าปลอดภัย ขณะที่ ตม. ยืนยันชายชาวมาเลเซียเข้าออกไทยประจำ ตรวจสอบการเข้าและกลับล่าสุดไม่พบเชื้อ ทำให้สงสัยอาจติดระหว่างเดินทางกลับภูมิลำเนา นายทนายประชาชนอย่าลดการ์ด เพราะสถานการณ์ทั่วไปยังน่าวิตก โลกติดเชื้อไวรัสมีจำนวน 22 ล้านคนแล้ว ตายพุ่งกว่า 7.7 แสนคน

นับถึงวันที่ 18 ส.ค. นับเป็นเวลา 84 วันแล้วที่ไทยไม่พบผู้ติดเชื้อภายในประเทศมีเพียงผู้ติดเชื้อที่มาจากต่างประเทศเท่านั้น

เมื่อวันที่ 18 ส.ค. ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) เปิดเผยข้อมูลผ่านเฟซบุ๊กศูนย์ข้อมูล COVID-19 ว่า วันนี้มีผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ 3 ราย หายป่วยเพิ่ม 4 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม จากยอด 58 ราย ผู้ป่วยรายใหม่มาจากต่างประเทศ ได้แก่ เกาหลี 2 ราย เป็นพนักงานนวดหญิงไทยอายุ 38 ปี และ 49 ปี ถึงไทยวันที่ 2 ส.ค. อยู่ในสถานที่กักกันของรัฐที่ กทม. ตรวจพบเชื้อครั้งที่ 2 ในการตรวจเมื่อวันที่ 15 ส.ค. อีก 1 คนมาจากอินเดีย เป็นชายไทยอายุ 62 ปี ทำงานร้านอาหาร ถึงไทยวันที่ 8 ส.ค. เข้ากักตัวในสถานที่ของรัฐที่ กทม. ตรวจพบเชื้อครั้งที่ 2 วันที่ 15 ส.ค.

ส่วนทหารสหรัฐอเมริกาจำนวน 110 นาย ที่เข้ามาประเทศไทยและรับการกักตัว 14 วันภายในอัลเทอร์เนทีฟ สเตทควอรันทีนทั้ง 8 แห่งครบแล้ว ผลตรวจโควิด-19 ไม่พบเชื้อและจะเริ่มฝึกร่วมกับทหารไทยภายในค่ายทหารตั้งแต่วันที่ 18-31 ส.ค. ระหว่างการฝึกจะไม่มีการออกนอกพื้นที่และมีทีมติดตามดูแลใกล้ชิด รวมถึงปรับรูปแบบการฝึก Vector Balance Torch แบบ New Normal และลดจำนวนทหารลง

ขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รว.กลาโหม แสดงภายหลังการประชุม ครม. ที่ทำเนียบรัฐบาลว่า วันนี้โควิดยังมีการแพร่ระบาดอยู่หลายประเทศได้เปิดประเทศทั้งหมดรวดเร็วไป โดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจที่มีการเปิดประเทศ แต่ของเราไม่อยากจะใช้คำว่าเปิดประเทศเราจะเปิด

เฉพาะบางกิจการ/กิจกรรมที่จะเกิดผลดีกับเศรษฐกิจของเราในระดับฐานราก เช่น การท่องเที่ยวบางแห่ง หรือเรื่องรักษาพยาบาลที่เราเคยเป็นศูนย์กลางหรือเมดิคอลฮับ ต้องค่อยๆปลดล็อกไป สิ่งสำคัญที่สุดคือความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่ถ้าไม่เข้าใจกันแล้วมาขัดขวางกันทั้งหมดจะไม่ได้ด้วยกันทั้งหมด หลายอย่างวันนี้สถานการณ์ยังวิกฤติอยู่ ขอให้เข้าใจว่าสถานการณ์ยังวิกฤติของไทยในเวลาที่ด้วยไม่ว่าใครเป็นรัฐบาลก็จำเป็นต้องทำอย่างนี้

วันเดียวกัน นพ.โสภณ เมฆธน ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม แถลงเปิดตัวชุด PPE ที่มีมาตรฐานตามสากลที่องค์การเภสัชกรรมว่า องค์การเภสัชกรรมจัดหาอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ให้มีใช้อย่างเพียงพอและประสบความสำเร็จในการจัดทำชุด PPE รุ่นเราสู้ แบบเสื้อคลุมแขนยาวกันน้ำชนิดใช้ซ้ำได้ มีมาตรฐานความปลอดภัยใช้ทางการแพทย์ในระดับ 2 โดยซักใช้ซ้ำได้กว่า 20 ครั้ง ล่าสุดได้พัฒนาให้สามารถป้องกันเชื้อได้ถึงระดับ 3 ซักซ้ำได้ 50 ครั้ง ทั้งยังป้องกันเชื้อโรคและเลือดได้มากกว่าระดับ 2 โดยการผลิตชุด PPE ระดับ 3 นี้ เป็นการผลิตโดยใช้เส้นด้ายที่ทำจากขวด PET รีไซเคิล 100% เป็นครั้งแรก

ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) พล.ต.ท. สมพงษ์ ชิงดวง ผบ.สตม. กล่าวถึงกรณีสาธารณสุขประเทศมาเลเซีย รายงานพบผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศรวม 16 ราย 1 ในนั้นเป็นชายชาวเมืองกัวลาลัมเปอร์อายุ 46 ปี ติดเชื้อโควิด-19 หลังเดินทางกลับจากประเทศไทยและได้เข้าพักที่กรุงเทพฯ ว่า ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ บก.ต.ม. และชุดสืบสวน สตม. ไปติดตามตรวจสอบข้อมูลตามที่ชายรายนี้ได้แจ้งเข้าพักอาศัยไว้ เพื่อประสานเจ้าของสถานที่ที่พักอาศัย ตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อสืบสวนทางโรค ติดตามหาตัวผู้ที่เคยใกล้ชิดหรือสัมผัสกับผู้ติดเชื้อรายนี้ รวมถึงสถานที่ที่เคยเดินทางไป ก่อนดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดเพื่อความไม่ประมาท

ด้าน พล.ต.ต.สุรพงษ์ ชัยจันทร์ รอง ผบ.สตม. กล่าว ว่า จากการตรวจสอบฐานข้อมูลพบว่าชายชาวมาเลเซียรายเข้าออกประเทศไทย บ่อยครั้งล่าสุดเข้ามาเมื่อวันที่ 6 มี.ค. ไม่พบว่าติดเชื้อ ก่อนจะกลับมามาเลเซียวันที่ 5 ส.ค. แล้วทางการมาเลเซียระบุว่าติดเชื้อในวันที่ 15 ส.ค. ทั้งนี้ ไม่ทราบว่าเป็นชายคนนี้ติดเชื้อเมื่อใด ติดในไทยหรือระหว่างเดินทาง

ต่อมาเวลา 17.00 น. ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผวจ.เชียงใหม่ นพ. จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด



ข่าวประจำวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 13)

เชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าวกรณีหญิงสาววัย 36 ปี ซึ่งเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงใกล้ชิดกับชายชาวมาเลเซีย ที่พบว่ามีเชื้อโควิด-19 หลังกลับจากประเทศไทย นายเจริญวิทย์เผยว่า หญิงสาวคนดังกล่าวเป็นชาว จ.ลพบุรี เดินทางโดยเครื่องบินมาถึงเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 ส.ค. มีผู้ร่วมเดินทางมาด้วยรวม 5 คน เขารุดตัวไปวัดพระธาตุดอยสุเทพ และเข้าพักที่ม่อนแจ่ม ผลตรวจออกมาไม่พบเชื้อโควิด-19 ขณะนี้อยู่ที่ รพ.นครพิงค์ ส่วนเพื่อนที่เดินทางมาด้วย ให้กักตัวอยู่ในที่พักก่อน ส่วนกรณีตำรวจชก.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จับกุมแรงงานต่างด้าว 43 คนลักลอบเข้ามา จากประเทศเมียนมา นำเข้าสู่สถานที่กักกัน ผลการคัดกรองทั้งหมดเป็นลบ อย่างไรก็ตาม ทั้งหมดต้องอยู่ในสถานที่กักกัน 14 วัน ก่อนจะนำตัวไปดำเนินการตามกฎหมาย

ด้าน นพ.จตุชัยกล่าวว่า หญิงสาวที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง สัมผัสเมื่อวันที่ 5 ส.ค.นับไป 14 วันถึงจะปลอดภัย จะตรวจอีกครั้งในวันที่ 19 ส.ค. หากไม่พบเชื้อถือว่าปลอดภัย ขณะนี้หญิงสาวผู้สัมผัสยังอยู่ในโรงพยาบาล หากไม่พบเชื้อแล้วเพื่อนๆ ที่มาด้วยกัน ก็ไม่เป็นอะไร แต่หากพบติดเชื้อ เพื่อนๆทุกคนจะเป็นผู้เสี่ยงสูงทันที

ที่อุดรธานี พ.ต.ต.ณัฐพงษ์ ต่องโสม ส.ว. (สปป.) สก.หนองหาน จ.อุดรธานี ไปตรวจสอบชายเสียชีวิตที่บ้านเลขที่ 72 หมู่ 2 บ้านหนองลาด ต.หนองเม็ก ชื่อนายคำปัน พิมพ์ดี อายุ 61 ปี ชาวลาว นอนตายคว่ำหน้าบนแคร่ไม้ นายสมพร แสนยางนอก อายุ 54 ปี เจ้าของบ้านเล่าว่าผู้ตายมาเยี่ยมลูกสาวที่แต่งงานกับคนไทย มาขอนั่งเล่นที่แคร่บนว่าเป็นโรคเบาหวานและความดัน จากนั้น

อาเจียนออกมาเป็นเลือดแล้วล้มฟุบเสียชีวิต ชาวบ้านรีบแจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ หัวหน้าชุดติดเชื้อโควิด-19 ต่อมาเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยและแพทย์ รพ.หนองหาน สวมใส่ชุด PPE เข้าตรวจสอบศพและห่อด้วยผ้าฆ่าเชื้อถึง 3 ชั้น ก่อนส่งศพให้ญาตินำไปเผาปนกิจทันที ขณะที่แพทย์นำเศษเนื้อบริเวณกระพุ้งแก้มผู้ตายไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 จะทราบผลในวันที่ 19 ส.ค.

ขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ในทั่วโลกยังคงน่าวิตก โดยเมื่อวันที่ 18 ส.ค. ยอดผู้ติดเชื้อทั่วโลกได้แตะยอด 22 ล้านคน อย่างเป็นทางการเสียชีวิตรวมกว่า 778,000 คน สหรัฐฯ จุดศูนย์กลางการระบาดอันดับ 1 ของโลกพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 39,105 คน ส่งผลให้ยอดผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มเป็น 5.61 ล้านคน เสียชีวิตกว่า 174,000 คน ตามด้วยอันดับ 2 บราซิล พบผู้ติดเชื้อวันเดียว 19,373 คน ยอดผู้ติดเชื้อรวม 3.36 ล้านคน เสียชีวิต 108,000 คน อันดับ 3 อินเดีย พบผู้ติดเชื้อในวันเดียว 55,000 คน ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อรวม 2.7 ล้านคน เสียชีวิตกว่า 52,000 คน

วันเดียวกัน สำนักข่าวกวางหมิง เติส ของจีน รายงานความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 อ้างการเปิดเผยของนายหลิว จิงจิน ประธานเครือบริษัทเวชภัณฑ์แห่งชาติซินจินฟาโรรมระบุว่าวัคซีนของบริษัทจะราคาไม่เกิน 1,000 หยวนต่อ 2 โดส หรือประมาณ 4,500 บาท วัคซีนอยู่ในกระบวนการทดสอบขั้นสุดท้ายหรือเฟส 3 ในร่างกายมนุษย์ กับอาสาสมัครในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือบราซิล เชื่อว่าประชาชนทั่วไปจะได้ใช้วัคซีนในช่วงสิ้นปี ขณะที่สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า วัคซีนต้านไวรัสของบริษัทโมเดอร์นาของสหรัฐฯ ได้ประกาศราคาเมื่อต้นเดือน ส.ค. ว่าจะอยู่ที่โดสละ 32-37 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 1,024-1,184 บาท เช่นเดียวกับบริษัทไฟเซอร์ของสหรัฐฯ ที่ประเมินว่าราคาวัคซีนต่อคนจะอยู่ที่ 40 ดอลลาร์ หรือประมาณ 1,280 บาท

นอกจากนี้ สื่อท้องถิ่นอินเดียยังรายงานด้วยว่า นายอามิต ชาห์ รัฐมนตรีมหาดไทย อินเดีย วัย 55 ปี คนสนิทของนายเนเรนทรา โมดี นายกรัฐมนตรีอินเดีย ได้ถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ออลอินเดีย ในกรุงนิวเดลีอีกครั้ง หลังเพิ่งประกาศว่าหายดีจากโรคโควิด-19 ได้เพียง 4 วัน ซึ่งต่อมาทางศูนย์ดังกล่าวชี้แจงว่านายชาห์มีอาการเหนื่อยล้าและปวดเมื่อยตามร่างกายแต่โดยรวมยังแข็งแรงดี และการตรวจเบื้องต้นยังไม่พบหลักฐานว่าติดเชื้อโควิด-19 รอบใหม่



ข่าวประจำวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 15)

ไม่พบโควิด ☆ *ต่อจากหน้า 13*
 ด้านนางจาชินดา อาร์เดริน นายกรัฐมนตรี นิวซีแลนด์ออกแถลงการณ์ตอบโต้นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่ไปกล่าวหาเสียว่า รัฐบาลนิวซีแลนด์คุมไวรัสสำเร็จเพื่อต้องการเอาผลงานมาโชว์ผม แต่ปัญหาตอนนี้คือไวรัสกลับมาพุ่งสูงซึ่งเป็นเรื่องแย่มากและเราไม่อยากเป็นเช่นนั้น โดยนางอาร์เดรินกล่าวว่าทุกคนที่ติดตามสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก คงเห็นอยู่ว่านิวซีแลนด์ที่มีผู้ติดเชื้อ 9 คนต่อวัน เทียบไม่ได้กับสหรัฐฯ ที่มีผู้ติดเชื้อหลัก

หมื่นต่อวัน ส่วนหน่วยงานสาธารณสุขรัฐวิกตอเรีย ออสเตรเลีย รายงานการตรวจพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในรัฐ 222 คน ถือเป็นยอดผู้ติดเชื้อในวันเดียวที่ต่ำที่สุดในรอบ 1 เดือน

ที่เกาหลีใต้ ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติ (KCDC) รายงานการตรวจพบผู้ติดเชื้อในวันเดียว 246 คน ซึ่งในช่วง 5 วันที่ผ่านมา มีผู้ติดเชื้อรวมแล้ว 959 คน หลังเกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่ในพื้นที่กรุงโซลและปริมณฑล และจากการตรวจสอบพบว่า จุดต้นตอการแพร่ระบาดมาจากโบสถ์คริสต์ลัทธิฮาร์ริงเจิล ทางตอนเหนือของกรุงโซล ที่ทางการพบด้วยว่ามีสมาชิกลี้ภัยดังกล่าวติดเชื้อแล้ว 457 คน รวมถึงนายจุน คิวาง ฮุน ผู้นำลัทธิ ส่วนสถาบันการแพทย์เกาหลีได้ประเมินว่า หากคนระลอกนี้ไม่อยู่ อาจทำให้สถานการณ์ของเกาหลีใต้ไม่ต่างกับสหรัฐฯ

ส่วนที่ญี่ปุ่น สำนักข่าวเอพีรายงานอ้างแถลงการณ์ของสำนักพระราชวังญี่ปุ่นว่า สมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะ สมเด็จพระจักรพรรดินีมามาซาโกะ และเจ้าหญิงไอโกะ แห่งราชวงศ์ญี่ปุ่น ทรงตัดสินพระทัยยกเลิกกำหนดการเสด็จพักร้อนที่พระตำหนักในเมืองบ่อน้ำร้อนนาตุ จังหวัดโทจิกิ อยู่ตอนเหนือของกรุงโตเกียว ปกติแล้วสมเด็จพระจักรพรรดิและพระบรมวงศานุวงศ์จะเสด็จไปพักร้อนเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือน ส.ค.-ก.ย. เป็นเวลา 1-2 สัปดาห์ ด้วยเหตุผลว่า การเดินทางไปพักร้อนจะต้องมีข้าราชการติดตามเป็นคณะใหญ่ ทั้งมีพิธีกรรมารับเสด็จพระองค์อีกเป็นจำนวนมาก จะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติตามมาตรการรักษา ระยะห่างทางสังคม

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 หน้าที่ 1

**เร่งสืบสวนโควิด
หนุ่มมาเลย์ออกจากไทย
ชุดพีพีอีไทยเจ๋ง
ทั่วโลกแห่จอง**

ไทยผวา ตม. ปูด
พบ ชายชาวมาเลย์ติด
“โควิด-19” เข้า-ออก
ไทยบ่อย แต่ไม่รู้ติดเชื้อ
ช่วงไหน ♦ อ่านต่อหน้า 12

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 12)

โควิด

□ ต่อจากหน้า 1

ประสาน สธ. เร่งสืบสวนโรคคúm อธิปไตยกรมควบคุมโรค ต่อสายมาเลย ขอตรวจแล็บซ้ำก่อนฟื้นธ ด้าน สบค. พบ ไทยมีป่วยเพิ่ม 3 ราย กลับจาก รัสเซีย-อินเดีย ผัง ชมรมผู้รับผลกระทบโควิด-19 ภูเก็ต ร้อง “บิ๊กซู” โอดกระทบหนัก ชง 3 แนวทางช่วยเหลือ “เลขาฯ สธ.” ขอรอฟังมาตรการเยียวยา 19 ส.ค. ขณะที องค์การเภสัชกรรม ตั้งโต๊ะแถลง ไทยแจ้งผลิตชุดพีพีอี ระดับ 3 มาตรฐานสากล รับการระบาครอบ 2 ทั่วโลกทั้งแจจอง

เมื่อวันที่ 18 ส.ค. ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ สบค. เปิดเผยว่า ในประเทศไทย ล่าสุดพบผู้ป่วยรายใหม่ 3 รายจึงมียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมอยู่ที่ 3,381 ราย ส่วนผู้ที่หายป่วยและกลับบ้านมีเพิ่ม 4 ราย จึงมียอดสะสมของผู้ที่หายป่วยแล้ว 3,198 ราย ผู้เสียชีวิตสะสมยังมี 58 ศพ และเหลือรักษาตัวในรพ. 125 ราย ผู้ป่วยรายใหม่ 3 ราย แบ่งเป็นผู้ที่กลับมาจากประเทศรัสเซีย 2 ราย ทั้งหมดเป็นหญิงไทย อายุ 38 และ 49 ปี อาชีพพนักงานนวด มาถึงไทยเมื่อวันที่ 2 ส.ค. เข้าพักในสถานกักกันของรัฐในกรุงเทพฯ เข้ารับการตรวจหาเชื้อครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 ส.ค. ผลตรวจพบเชื้อโดยผู้ป่วยรายแรกไม่มีอาการ แต่อีกรายพบว่ามิใช่สูง ผู้ที่กลับมาจากประเทศอินเดีย 1 ราย เป็นชายไทย อายุ 62 ปี อาชีพพนักงานร้านอาหาร มาถึงไทยเมื่อวันที่ 8 ส.ค. ซึ่งเป็นเที่ยวบินเดียวกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้า 17 รายเข้าพักในสถานกักกันของรัฐที่กรุงเทพฯ และถูกตรวจหาเชื้อครั้งที่ 2 ในวันที่ 15 ส.ค. ซึ่งผลตรวจพบเชื้อ และมีอาการถ่ายเหลว

ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สคต.) พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สคต. กล่าวถึงกรณีสาธารณสุขประเทศมาเลเซียรายงานพบผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศรวม 16 ราย หนึ่งในนั้นเป็นชายชาวเมืองกัวลาลัมเปอร์ อายุ 46 ปี ติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งเดินทางกลับจากประเทศไทย และได้เข้าพักที่กรุงเทพฯ ว่า สั่งให้ บก.คต.1 และชุดสืบสวน สคต. ไปติดตามตรวจสอบข้อมูลตามที่รายรายนี้ได้แจ้งการเข้าพักอาศัยไว้เพื่อประสานเจ้าขอสงถานที่พักอาศัยตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อสืบสวนทางโรค ก่อนดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดเพื่อความไม่ประมาท

ด้าน พล.ต.ต.สุรพงษ์ ชัยจันทร์ รอง ผบช.สคต.กล่าวว่าจากการตรวจสอบฐานข้อมูลพบว่าชายชาวมาเลเซียรายนี้เดินทางเข้า-ออก ประเทศไทยบ่อยครั้งล่าสุดเข้ามาเมื่อวันที่ 6 มี.ค.ที่ผ่านมา ไม่พบว่าติดเชื้อ ก่อนจะกลับมาเลเซีย วันที่ 5 ส.ค. ที่ผ่านมาแล้ว ทางกรมเลเซียระบุว่า ติดเชื้อในวันที่ 15 ส.ค. ทั้งนี้ไม่ทราบว่าเขาคนนี้ติดเชื้อเมื่อใดติดในไทยหรือระหว่างเดินทางหรือไม่ แต่กำลังประสานกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขเพื่อเร่งสืบสวน

ที่สถาบันบำราศนราดูร นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ชาวมาเลเซียรายนี้ไม่ได้ตรวจเจอหลังเดินทางออกจากประเทศไทย โดยเมื่อเดินทางถึงประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 5 ส.ค. มีตรวจหาเชื้อทันทีที่ไม่พบ แต่หลังเข้าพักในสถานกักกันของประเทศมาเลเซียแล้ว 10 วัน ก็มีตรวจอีกครั้งในวันที่ 15 ส.ค. ซึ่งให้ผลเป็นบวกจุดนี้แสดงให้เห็นว่าขณะที่อยู่ในประเทศไทยบุคคลนี้ไม่ได้ติดเชื้อ ดังนั้น ประชาชนที่อยู่ใน

สถานที่ที่พักเดียวกันหรืออยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงไม่ต้องกังวล อย่างไรก็ตามอยู่ระหว่างการประสานทางการมาเลเซีย เพื่อขอให้มีการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ (ห้องแล็บ) ซ้ำอีกครั้งว่าผลเป็นบวกคือติดเชื้อจริงหรือไม่

“หากสมมุติฐานว่าผลการตรวจแล็บยืนยันซ้ำจากประเทศมาเลเซียว่าติดเชื้อ การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน จะทำให้ประเทศไทยต้องสอบสวนหาต่อไปว่าบุคคลดังกล่าวคิดจากที่ไหนในประเทศไทยได้บ้าง แต่หากผลยืนยันซ้ำพบว่าไม่เป็น ก็คือไม่ติดเชื้อ ทั้งนี้ ประเทศไทยก็มีการสอบสวนเข้มข้นด้วยในการติดตามผู้ใกล้ชิดเพื่อตรวจหาเชื้อว่าติดเชื้อหรือไม่ ซึ่งจากการประเมินแล้วมีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ แต่ตรวจเพื่อนำข้อมูลแลกเปลี่ยนกลับไปยังมาเลเซีย เพราะถ้าผู้ใกล้ชิดเป็นลบไม่ติดเชื้อ ก็เป็นไปได้ที่บุคคลนั้นอาจจะติดเชื้อระหว่างเดินทางก็ได้” นพ.สุวรรณชัย กล่าว

ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล ชมรมผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 ในพื้นที่ จ.ภูเก็ต นำโดย น.ส.พิศสุคนธ์ ทองตัน ขึ้นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ผ่าน นายสุรพันธ์ อัดถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้พิจารณาความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบ ซึ่งทางกลุ่มขอให้ผู้ที่มีอำนาจพิจารณาแนวทางความช่วยเหลือประกอบด้วย 1.ขอความช่วยเหลือจากผู้ที่มีอำนาจ 2.การพักชำระหนี้ การประนอมหนี้ และ 3.การยกเว้นการยึดทรัพย์ การสร้างสภาพคล่องให้ภูเก็ต เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว จากนั้นกลุ่มฯ เข้าร่วมหารือกับนายประทีป กิริติเรชา รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ในฐานะ

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 12)

เลขาธิการสภ. และนายคณชา พิขยนันท์ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยรอง สศช. ชี้แจงว่า สศช. ทราบเรื่องถึงปัญหาความเดือดร้อน และขอให้ทางกลุ่มรอฟังมาตรการให้ความช่วยเหลือซึ่งจะมีออกมาในวันที่ 19 ส.ค. จากกระทรวงการคลัง ส่วนการผ่อนปรนการรับนักท่องเที่ยวเข้ามา และประเด็นปัญหาอื่น ๆ จะนำไปหารือในที่ประชุม สศค.

วันเดียวกัน ที่องค์การเภสัชกรรม นพ.โสภณ เมฆธน ประธานคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม (อก.) และนพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผอ.องค์การเภสัชกรรม และ นายสุพจน์ ชัยวีโล รองประธานกรรมการบริหาร บริษัทไทยแท่งพีดี จำกัด แถลงข่าว เปิดตัว “PPEInnovation Platform นวัตกรรมชุด PPE(พีพีอี) ฝีมือคนไทยมาตรฐานสากล” มีเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมแถลงข่าว และประกาศความสำเร็จในการพัฒนาผ้าที่ผลิตเส้นด้าย PET รีไซเคิลสำหรับตัดชุด PPE ประเภท Reusable Isolated Gown Level 3 เป็นรายแรกในประเทศไทย โดยบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือไอวีแอล บริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลก ร่วมกับ บริษัทไทยแท่งพีดี จำกัดพร้อมรับมอบชุด PPE 500 ชุด เพื่อกระจายส่งให้ รพ.รามธิบดี รพ.ราชวิถี รพ.พระมงกุฎเกล้า สถาบันบำราศนราดูร และ รพ.นครปฐม

นพ.โสภณ กล่าวว่าในห่วงการระบาดทั่วโลก ไทยจึงต้องพึ่งพาตนเอง โดยร่วมมือกันทั้ง อก. และภาครัฐภาคเอกชนในประเทศ ผลิตชุด PPE ขึ้นมาใช้เอง โดยที่ผลิตได้เป็น PPE ระดับ 2 รุ่นแรกสามารถซักใช้ซ้ำได้ 20 ครั้ง แต่ยังไม่เพียงพอเครือข่ายจึงพัฒนาเป็นระดับ 3

โดยใช้เส้นด้ายที่ผลิตจากขวด PET รีไซเคิล 100% เป็นครั้งแรกได้สำเร็จจากเดิมที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ โดยชุดดังกล่าวสามารถซักใช้ซ้ำได้ 50 ครั้ง การผลิตดังกล่าวยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดระบบการคัดแยกขยะพลาสติกการรีไซเคิล และรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเป็นการเตรียมรับมือการระบาดรอบ 2

ขณะที่ นายสุพจน์ กล่าวว่า การพัฒนาชุด PPE ระดับ 3 ได้สำเร็จครั้งแรกของไทนันท์ทุกประเทศในยุโรปและอเมริกาสนใจสั่งซื้อแล้ว ในขณะที่ ชุด PPE ระดับ 2 รุ่นแรกู้ ที่สามารถซักใช้ซ้ำได้ 20 ครั้ง ก็มีประเทศออสเตรเลีย ฟินแลนด์ และจีนสนใจสั่งซื้ออยู่ระหว่างนำตัวอย่างไปทดสอบและพิจารณาขั้นสุดท้ายก่อนสั่งซื้อจริงอย่างเช่นฟินแลนด์รู้สึกที่พึงพอใจและแพทย์ที่ทดลองใช้บอกว่าจะ

ไม่กลับไปใช้ชนิดนี้ครั้งเดียวทิ้งอีก

ส่วนที่ จ.อุตรธานี พ.ค.ท.ณัฐพงษ์ รอง โสม สว.(สอบสวน) สภ.หนองหาน รับแจ้ง มีชายชาวลาวเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุห้วนคิดเชื้อโควิด-19 ที่บ้านเลขที่ 72 หมู่ 12 บ้านหนองลาด ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่พากันหวาด เพราะผู้เสียชีวิตเดินทางเข้ามาจากฝั่งลาว ในช่องทางธรรมชาติ รีบประสาน รพ.หนองหาน และมูลนิธิอุตรดิตถ์เสริมธรรม จุดบริการหนองหาน ไปตรวจสอบพบศพ นายคำปุ่น พิมพ์ดี อายุ 61 ปี ชาวลาวนอนหงายอยู่บนแคร่ไม้ไผ่หน้าบ้าน ที่พื้นมีรอยอาเจียนเป็นเลือดทั่วพื้น เจ้าหน้าที่ใช้พลาสติกกันก่อนเจ้าหน้าที่ รพ. จะสวมชุด PPE เข้าไปชันสูตรและเก็บตัวอย่างชันเนื่อ เบื้องต้นต้องรอผลว่าเสียชีวิตด้วยโรคอะไรต่อไป.

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 หน้าที่ 1

**มาเลย์ผงาเดือนคุมเข้ม
โควิดกลายพันธุ์
ระบาดเร็วมากขึ้น10เท่า
ทั่วโลกติดเชื้อพุ่ง22ล้านคน
ตายสังเวยแล้ว7.7แสนศพ**

ทั่วโลกวิตไวรัสโควิด-19 ลามไม่หยุด ยอดติดเชื้อทะลุ 22 ล้านคน ทำสถิติใหม่อีกครั้ง หลังป่วยเกิน 1.9 แสนคนในรอบ 24 ชั่วโมง สาธารณสุขมาเลย์เตือนพลเมืองระวัง

☛ ต่อ : โควิด-19 -หน้า 11

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 11)

โควิด-19

หลังตรวจพบว่าเชื้อกลายพันธุ์ แพร่กระจายเร็วกว่าเดิม 10 เท่า และรุนแรงถึงขั้นพาหะอยู่ในที่แออัด ห่วงวัคซีนคุมไม่อยู่ ด้านเกาหลีผวารอบ 2 ดิจิตอลในปท.พุ่งอย่างน้อย 200 คน ในกรุงโซล ออสซี่ห่วง 99% ป่วยในที่กักตัวรัฐ เพราะจนท.หลวม ขณะไทยเจอติดเชื้อ 3 ราย มาจากรัสเซีย-อินเดีย อาการมีไข้ ถ่ายเหลว สธ.ประสานมาเลเซียเรียกปมชายชาวเกาหลีซัมเปอริ์ ดิจิตอลหลังกลับจากไทย ก่อนสรุป ย้ำไทยเสี่ยงน้อย

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม สำนักข่าวต่างประเทศรายงานสถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19 สะสมต่อเนื่องว่า จำนวนผู้ป่วยผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทำสถิติใหม่อีกครั้ง ทะลุ 22,035,263 คน หลังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 190,239 คน ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา เป็นการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อรายใหม่อีกประมาณ 1,000,000 คน ในเวลาเพียงสั้น

โลกป่วยกว่า22ล.ตาย7.7แสน

ต่อมเวลา 17.00 น. มีรายงานตัวเลขผู้ป่วยสะสมใน 213 ประเทศอยู่ที่ 22,073,618 ราย เสียชีวิตรวม 777,812 ราย และรักษาหาย 14,810,233 ราย โดยสหรัฐ อเมริกา มีจำนวนผู้ป่วยและเสียชีวิตมาอันดับ 1 โดยมีผู้ติดเชื้อสะสม 5,612,027 ราย เสียชีวิตรวม 173,716 ราย อันดับ 2 บราซิล ป่วย 3,363,235 ราย เสียชีวิตสะสม 108,654 ราย

อันดับ 3 อินเดีย ป่วย 2,706,450 ราย อันดับ 4 รัสเซีย ติดเชื้อสะสม 932,493 ราย เสียชีวิต 15,872 ราย และอันดับ 5 แอฟริกาใต้ ติดเชื้อ 589,886 ราย เสียชีวิต 11,982 ราย ประเทศไทยอยู่อันดับ 114 ติดเชื้อสะสม 3,381 ราย เสียชีวิตคงที่ 58 รักษาหาย 3,198 ราย

มาเลเซียเจอพันธุ์ใหม่แพร่เร็ว10เท่า

ขณะที่ประเทศมาเลเซียพบไวรัสโควิด-19 กลายพันธุ์ ทำให้แพร่กระจายได้เร็วกว่าเดิมถึง 10 เท่า โดยนายนูร์ อีสฮัม อับดุลเลาะห์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขของมาเลเซีย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเตือนให้ชาวมาเลเซีย ระวัง เพราะพบว่าไวรัสโควิด-19 แบบ D614G ที่ติดเชื้อได้เร็วกว่าเดิม 10 เท่า จากผู้ติดเชื้ออย่างน้อย 3 คน จากทั้งหมด 45 คน ที่ติดเชื้อจากเจ้าของร้านอาหารรายหนึ่ง ที่เพิ่งกลับจากอินเดีย และไม่ได้กักตัวอยู่บ้าน 14 วัน

ดร.นุรระบุ ว่า ผู้อาศัยในชุมชนท้องถิ่นต้องระวังมากขึ้น เนื่องจากตรวจพบไวรัสโควิด-19 ที่กลายพันธุ์ D614G ในมาเลเซีย ตัวเชือดังกล่าวสามารถแพร่เชื้อไปยังบุคคลอื่นได้ง่ายกว่า 10 เท่าและทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอีก เมื่อกระจายโดยบุคคลที่เป็นพวก Super spreader หรือผู้มีภาวะเสี่ยงเป็นพาหะและอยู่ในพื้นที่แออัด ขณะนี้กำลังทดสอบเบื้องต้นและทดสอบติดตามผลกระทบอื่น ซึ่งการกลายพันธุ์ของ D614G ถูกค้นพบมาก่อนหน้าในเดือนกรกฎาคมปีเดียวกัน และมีแนวโน้มส่งผลให้การศึกษาวัยรุ่นที่อาจไม่มีประสิทธิภาพพอต่อการกลายพันธุ์ของเชื้อ ดังนั้น สาธารณสุขมาเลเซียจึงแนะนำให้ประชาชนใช้มาตรการป้องกันควบคุมด้านสาธารณสุขเข้มข้นต่อไป ทั้งการเว้นระยะห่างใส่หน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด

เกาหลีใต้ติดเชื้อทะลุ200คน

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงโซลของเกาหลีใต้ อ้างรายงานของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคเกาหลี (เคซีดีซี) เกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาของเกาหลีใต้ ว่ามีผู้เสียชีวิตอีก 1 คน เพิ่มจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมเป็นอย่างน้อย 306 คน รักษาหายแล้ว 13,934 คน เพิ่มขึ้น

17 คน สถิติผู้ติดเชื้อสะสมเพิ่มเป็นอย่างน้อย 15,761 คน มีการยืนยันผู้ป่วยใหม่อีก 246 คน จากจำนวนดังกล่าวเป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศเพียง 11 คน หมายความว่า ผู้ป่วย 235 คน ได้รับเชื้อจากภายในประเทศ ในจำนวนนี้ 131 คนอยู่ในกรุงโซล ตามด้วยจังหวัดคยองกี ที่อยู่ติดกัน 52 คน สถานการณ์ดังกล่าวยิ่งเพิ่มความกังวลให้ทุกฝ่ายเกี่ยวกับการระบาดใหญ่ระลอกสอง ซึ่งรายงานของเคซีดีซีมีค่าเตือนด้วยการกลับมาพบผู้ติดเชื้อต่อเนื่องในกรุงโซล และพื้นที่ใกล้เคียง “คือจุดเริ่มต้นของการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างครั้งใหม่” ขณะที่สื่อท้องถิ่นหลายแห่งรายงานว่า รัฐบาลเตรียมยกระดับมาตรการทางสังคมอีก หลังเพิ่มความเข้มงวดในกรุงโซลและพื้นที่ใกล้เคียง จาก 1 เป็น 2 เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่ทางการเกาหลีใต้เพิ่มมาตรการตรวจคัดกรองเชิงรุกในโบสถ์หลายแห่ง เพื่อควบคุมการระบาดไม่ให้รักรอยถ้ำชินซอนจิที่เมืองแทกู คือ ที่โบสถ์ซังจ็อง เจดิล ซากกรุงโซล ซึ่งมีผู้ป่วยสะสมอย่างน้อย 383 คน ในสัปดาห์เดียว

ออสซี่ห่วง99%ป่วยในที่กักตัว

เช่นเดียวกับออสเตรเลีย ผลสอบสวนโรคพบการระบาดของโควิด-19 รอบใหม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาใหม่เกือบทั้งหมดในรัฐวิกตอเรีย มีส่วนเชื่อมโยงกับผู้เดินทางกลับเข้าประเทศ และต้องเข้าไปอยู่ในสถานกักกันของรัฐ ต้นเหตุสำคัญมาจากการที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในโรงแรม ซึ่งใช้เป็นสถานกักกันโรคได้ให้คำแนะนำที่ไม่เหมาะสมผู้ใช้บริการ สื่อออสเตรเลียรายงานว่า เจ้าหน้าที่แจ้งว่าหน้ากักอนามัยรวมถึงอุปกรณ์ป้องกันอื่น ไม่ใช่สิ่งจำเป็น ควบคู่ไปกับรักษาระยะห่างทางสังคม 1.5 เมตร

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสถาบันโรคติดต่อนครเมลเบิร์น เมืองเอกของรัฐวิกตอเรีย เผยว่า ผลจากข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้จนถึงปลายเดือนกรกฎาคมแสดงให้เห็นว่า ผู้ติดเชื้อรายใหม่ถึง 99% มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ที่กลับมาจากต่างประเทศ ส่วนตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ในออสเตรเลียในวันนี้ ลดลงอยู่ที่ 222 คน ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ต่ำที่สุดในรอบเดือน ขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 17 ราย หลังเพิ่งทำสถิติสูงสุดของผู้เสียชีวิตในหนึ่งวัน ที่ 25 ราย ไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา

มั่นคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 11)

ไทยป่วยรกลับมาจากตปท.

สำหรับประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ประจำวันที่ 19 สิงหาคม พบผู้ป่วยใหม่ 3 ราย ทำให้จำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมอยู่ที่ 3,381 ราย คิดชื่อในประเทศ 2,444 ราย และอยู่ในสถานกักกันโรคของรัฐ (State Quarantine) 444 ราย รักษาหายไปแล้ว 3,198 ราย ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล (รพ.) 125 ราย เสียชีวิตสะสมครั้งที่ 58 ราย ทั้งนี้ ในจำนวนผู้ป่วยสะสม 3,381 ราย พบในกรุงเทพมหานคร (กทม.) และนนทบุรี 1,825 ราย ภาคเหนือ 95 ราย ภาคกลาง 805 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 112 ราย ภาคใต้ 744 ราย

ทั้งนี้ ผู้ป่วยรายใหม่ 3 ราย กลับจากรัสเซีย 2 ราย เป็นหญิงไทย อายุ 38 และ 49 ปี อาชีพพนักงานนวด มาถึงไทยวันที่ 2 สิงหาคม เข้าพักในสถานกักกันโรคของรัฐ (State Quarantine) ใน กทม. เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ตรวจหาเชื้อครั้งที่ 2 พบเชื้อ โดยผู้ป่วยรายแรกไม่มีอาการ และอีกรายพบว่ามิใช่ 37.9 เซลเซียส ส่วนรายที่ 3 มาจากอินเดีย 1 ราย เป็นชายไทย อายุ 62 ปี อาชีพพนักงานร้านอาหาร เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม เดินทางมาถึงไทย โดยเป็นเที่ยวบินเดียวกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้า 17 ราย เข้าพักในสถานกักกันโรคของรัฐ (State Quarantine) ใน กทม. เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ตรวจหาเชื้อครั้งที่ 2 ผลตรวจพบเชื้อ โดยมีอาการถ่ายเหลว

แนะนำเลยตรวจซ้ำ-ไทยเสี่ยงต่ำ

ที่สถาบันบำราศนราดูร นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค แสดงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีชายชาวมาเลเซียติดเชื้อโควิด-19 หลังกลับจากไทยว่า ชาวมาเลเซียรายนี้ไม่ได้ตรวจเจอหลังเดินทางออกจากไทย เมื่อเดินทางถึงมาเลเซียเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม ตรวจหาเชื้อทันทีก็ไม่พบ แต่หลังเข้าพักในสถานกักกันของมาเลเซียแล้ว 10 วัน ก็ตรวจหาเชื้ออีกครั้งวันที่ 15 สิงหาคม ให้ผลเป็นบวก จุดนี้แสดงให้เห็นว่า ขณะอยู่ในประเทศไทย บุคคลนี้ไม่ได้ติดเชื้อ ดังนั้น ประชาชนที่อยู่ในสถานกักกันเดียวกัน หรืออยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงไม่ต้องกังวล ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานมาเลเซีย

เพื่อขอให้ตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการซ้ำอีกครั้งว่า ผลเป็นบวกคือติดเชื้อจริงหรือไม่ หากผลเป็นอย่างไรจะแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันใกล้ชิด หากสมมุติฐานว่าผลตรวจกลับ ยืนยันจากมาเลเซียว่าติดเชื้อ ประเทศไทยต้องสอบสวนหาต่อไปว่าบุคคลดังกล่าวติดจากที่ไหนในประเทศไทยได้บ้าง หากผลยืนยันเข้าพบว่าเป็นลบ คือไม่ติดเชื้อไทยสอบสวนโรคเข้มข้น ในการติดตามผู้ใกล้ชิดเพื่อตรวจหาเชื้อว่าติดเชื้อหรือไม่ ซึ่งจากการประเมินแล้วไทยมีความเสี่ยงต่ำ แต่ตรวจเพื่อนำข้อมูลแลกเปลี่ยนกลับไปยังมาเลเซีย เพราะถ้าผลผู้ใกล้ชิดเป็นลบไม่ติดเชื้อ ก็เป็นไปได้ที่บุคคลนั้นอาจติดเชื้อระหว่างเดินทาง

ตม.เช็กประวัติพบเข้า-ออกบ่อย

ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) พล.ต.ท.สมพงษ์ จิตตวง ผบ.ช.ตม.กล่าวในเบื้องต้นว่า สั่งเจ้าหน้าที่บก.ตม.1 และชุดสืบสวน สตม.ไปติดตามตรวจสอบข้อมูลตามที่ชายชาวมาเลเซีย อายุ 46 ปี รายนี้ได้แจ้งการเข้าพักอาศัยไว้ เพื่อประสานเจ้าของสถานที่พักอาศัย ตรวจสอบวงจรถวาย เพื่อสืบสวนทางโรค ติดตามหาตัวผู้ที่เคยใกล้ชิดหรือสัมผัสกับผู้ติดเชื้อรายนี้ รวมถึงสถานที่ที่เคยเดินทางไป ก่อนดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดเพื่อความไม่ประมาท

พล.ต.ต.สุรพงษ์ ชัยจันทร์ รอง ผบ.ช.ตม.กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการตรวจสอบฐานข้อมูลพบว่าชายชาวมาเลเซียรายนี้เดินทางเข้า-ออกประเทศไทยบ่อยครั้ง ล่าสุดเข้ามาเมื่อวันที่ 6 มีนาคม ไม่พบว่าติดเชื้อ ก่อนกลับมาเลเซียวันที่ 5 สิงหาคมที่ผ่านมา แล้วทางการมาเลเซีย ระบุว่าติดเชื้อวันที่ 15 สิงหาคมที่ผ่านมา ทั้งนี้ไม่ทราบว่าเขาคนนั้นติดเชื้อเมื่อใด ติดในไทยหรือระหว่างเดินทางหรือไม่ กำลังประสานกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเร่งสืบสวนต่อไป

นายกฯย้ำทยอยปลดล็อก

ด้าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม แถลงหลังประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ถึงสถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19 ว่า วันนี้ยังมีการแพร่ระบาดอยู่ หลายประเทศใช้วิธีการรวดเร็วไป โดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจที่เปิดประเทศ แต่ของเรานั้นไม่อยากใช้คำว่าเปิดประเทศ เราจะเปิดเฉพาะบางกิจกรรมที่เกิดผลดีกับเศรษฐกิจของเราระดับฐานราก เช่น เรื่องท่องเที่ยวบางแห่ง หรือการรักษา

พยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนก็แล้วแต่ ที่เราเคยเป็นศูนย์กลางเมดิคอลฮับ (Medical Hub) ในรูปแบบนี้ จะเป็นไปได้หรือไม่อย่างไร ตรงนี้ค่อยๆ ปลดล็อกไปแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือ ความร่วมมือของประชาชน ถ้าเราไม่เข้าใจแล้วมาขัดขวางกันทั้งหมด ก็ไปไม่ได้ด้วยกันทั้งหมด หลายอย่างวันนี้สถานการณ์วิกฤติของประเทศไทยขณะนี้ด้วย ไม่ว่าใครเป็นรัฐบาลก็ต้องทำอย่างนี้

อุตรผวาหนุ่มลาวตายปริศนา

ผู้สื่อข่าวรายงานจากอ.หนองหาน จ.อุตรดิตถ์ว่า เกิดเหตุชายชาวลาวบ้านในพื้นที่หลังหมู่บ้านหนองผวาเสียชีวิตปริศนาสองศพ โดย พ.ต.ต.ณัฐพงษ์ ส่องไสว สารวัตรเวร สภ.หนองหาน จ.อุตรดิตถ์ รับแจ้งเหตุมีคนเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุที่บ้านหนองลาด ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุตรดิตถ์ เมื่อตรวจเข้าสอบที่บ้านเลขที่ 252 หมู่ 12 บ้านหนองผวา พบศพนายคำปัน พิมพ์ชาติ อายุ 61 ปี ชาวลาว แขวงเวียงจันทน์ เสียชีวิตคนเดียว ขณะที่ชาวบ้านต่างพากันผวา เพราะนายคำปันเดินทางเข้ามา อาจมีเชื้อโควิด-19 มาด้วย เจ้าหน้าที่กู้ภัยและแพทย์เวรต้องสวมใส่ชุด PPE เข้าตรวจสอบศพ พร้อมเก็บเนื้อเยื่อบริเวณกระพุ้งแก้มผู้ตายไปตรวจหาเชื้อ และห่อด้วยผ้าฆ่าเชื้อถึง 3 ชั้นก่อนให้ญาตินำไปเผาปนกิจทันที

สอบสวนญาติทราบว่า ผู้ชายพร้อมภรรยา เป็นชาวลาว แขวงนครเวียงจันทน์ข้ามฝั่งจากลาวมาเยี่ยม ลูกสาวที่แต่งงานกับคนในหมู่บ้าน แล้วช่วงที่อยู่ในหมู่บ้านก็รับจ้างทั่วไปให้คนในหมู่บ้าน ก่อนเกิดเหตุผู้ตายมาของเล่นบริเวณเตียงหน้าบ้านของน้องชายที่รกรกรยาที่ไปวัดในหมู่บ้าน คนและคนตายก็นั่งคุยกันอยู่ดีๆ ผู้ตายบอกว่าป่วยเป็นเบาหวานความดัน ก่อนจะอาเจียนเป็นเลือด และล้มพับ พอชาวบ้านทราบข่าวต่างหวาดผวา เพราะเป็นคนที่มาจากประเทศเพื่อนบ้าน และเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม นายวิชัย ริมประจักษ์ อายุ 55 ปี ชาว จ.อุตรดิตถ์ ก็เคยปริศนาในท้องน้ำของอุทยานตำรวจทางหลวงหนองเม็ก อ.หนองหาน โดยไม่ทราบสาเหตุ ยิ่งสร้างความตื่นตระหนกให้ชาวบ้านมากขึ้น

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 หน้าที่ 9

สธ. ทศ. ทร. ระยอง-พระนครศรีอยุธยา MEDICAL HUB

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการสนับสนุนการเป็นโรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาลสมทบในการผลิตแพทย์ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับกระทรวงสาธารณสุข โดยโรงพยาบาลระยอง และโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาที่ห้องประชุมประตูทอง ชั้น H อาคารบูรพาทิศ โรงพยาบาลระยอง นายแพทย์ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระยอง กล่าวว่า ตามที่ จ.ระยอง เป็นพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จึงต้องพัฒนาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทั้งมีจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เกิดผลกระทบต่อด้านสุขภาพหลายๆ ด้าน วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เล็งเห็น จึงได้มีดำริตั้งแต่ปี 2560 ที่จะร่วมมือกันเพื่อผลิตแพทยศาสตรบัณฑิต เพื่อหล่อรวม ACADEMIC HUB/WELLNESS HUB และ SERVICE DEPARTMENT เพื่อการก้าวสู่การเป็น MEDICAL HUB ของประเทศและภูมิภาคต่อไป



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 หน้าที่ 1

เวทีอ้อมน้อยถกคุ่มแฟนมวย สนามมวยอ้อมน้อยวอนแฟน
ตม.เซ้กวางจรปิดชายมาเลย มวยใส่น้ากาก เว้นระยะ เล็งใช้
สธ.ขออย่ากังวล-ซีเสี่ยงน้อย มาตรการใหม่คุ่ม หนักต้องหยุดยาว
นายกฯแจงไทยยังไม่เปิดประเทศ
(อ่านต่อหน้า 10)

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 10)

ต่อจากหน้า 1

คุมแพนมาย

บิกตัวชี้เปิดเฉพาะบางกิจกรรม

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่าวันนี้ยังมีการแพร่ระบาดอยู่ หลายประเทศใช้วิธีการรวดเร็วไป โดยเฉพาะในเรื่องของเศรษฐกิจที่มีการเปิดประเทศ แต่ไม่อย่างใช้คำว่าเปิดประเทศ จะเปิดเฉพาะบางกิจกรรมที่จะเกิดผลดีกับเศรษฐกิจในระดับฐานราก เช่น ในเรื่องของการท่องเที่ยวบางแห่ง หรือในเรื่องของการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐ หรือเอกชนก็แล้วแต่ ไทยเคยเป็นศูนย์กลางในเรื่องของเมดิคัลฮับ (Medical Hub) ในเรื่องแบบนี้ จะเป็นไปได้หรือไม่อย่างไร ตรงนี้ก็ค่อยๆ ปลอดภัยไป แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่ ถ้าไม่เข้าใจกัน แล้วมาขัดขวางกันทั้งหมด ก็จะไม่ได้อยู่ด้วยกันทั้งหมด หลายๆ อย่างวันนี้สถานการณ์วิกฤตอยู่ ขอให้เข้าใจว่าสถานการณ์วิกฤตของ

ประเทศไทยในเวลานี้ด้วย ไม่ว่าจะใครเป็นรัฐบาลก็จำเป็นต้องทำอย่างนี้

ตัวเลขติดเชื้อใหม่เพิ่ม3ราย

ขณะที่เชซบิก ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 โพสต์ข้อความรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในประเทศไทยว่า วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 น. สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 มีผู้ป่วยรายใหม่ 3 ราย ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,381 ราย ติดเชื้อในประเทศ 2,444 ราย และอยู่ในสถานกักกันโรคของรัฐ (State Quarantine) 444 ราย รักษาหายป่วยแล้ว 3,198 ราย ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล (รพ.) 125 ราย เสียชีวิตสะสม 58 ราย ในจำนวนผู้ป่วยสะสม 3,381 ราย พบในกรุงเทพมหานครและ จ.นนทบุรี 1,825 ราย ภาคเหนือ 95 ราย ภาคกลาง 605 ราย ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ 112 ราย ภาคใต้ 744 ราย สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ 3 ราย เดินทางกลับจากประเทศรัสเซีย 2 ราย และอินเดีย 1 ราย 1.ประเทศรัสเซีย 2 ราย ทั้งหมดเป็นหญิงไทย อายุ 38 และ 49 ปี อาชีพพนักงานนวด เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม เดินทางมาถึงไทย เข้าพักในสถานกักกันโรคของรัฐในกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ตรวจหาเชื้อครั้งที่ 2 ผลตรวจพบเชื้อ โดยผู้ป่วยรายแรกไม่มีอาการ และอีกราย

พบว่ามีไข้ 37.9 องศาเซลเซียส 2.ประเทศอินเดีย 1 ราย เป็นชายไทย อายุ 62 ปี อาชีพพนักงานร้านอาหาร เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม เดินทางมาถึงไทย เป็นเที่ยวบินเดียวกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้า 17 ราย เข้าพักในสถานกักกันโรคของรัฐในกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ตรวจหาเชื้อครั้งที่ 2 ผลตรวจพบเชื้อพบว่ามีอาการถ่ายเหลว ส่วนสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั่วโลก เพิ่มขึ้นใหม่ 203,909 ราย ยอดผู้ติดเชื้อรวม 22,048,933 ราย อาการรุนแรง 62,074 ราย รักษาหายแล้ว 14,791,748 ราย เสียชีวิต 777,430 ราย อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด 1.สหรัฐอเมริกา 5,612,027 ราย เสียชีวิต 173,716 ราย 2.บราซิล 3,363,235 ราย เสียชีวิต 108,654 ราย 3.อินเดีย 2,701,604 ราย เสียชีวิต 51,925 ราย 4.รัสเซีย 927,745 ราย เสียชีวิต 15,740 ราย และ 5.แอฟริกาใต้ 589,886 ราย เสียชีวิต 11,982 ราย ทั้งนี้ ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 114

สธ.ขออย่ากังวลหมุ้มมาเลย์

กรณีทางการมาเลเซียตรวจพบว่า พลเรือนชายชาวมาเลเซียติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 หลังจากเดินทางออกจากประเทศไทย และเข้าพักในสถานกักกันโรคของสหพันธรัฐกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เป็นการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ครั้งที่ 2 หลังจากเข้าพักได้ 10 วัน ต่อมาได้มีการประสานทางการประเทศไทยให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงนั้น

ที่สถาบันบำราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวไว้ว่า จากการรายงานของประเทศไทยพบว่ามีชายชาวมาเลเซียเดินทางออกจากไทย แล้วไปติดเชื้อมันอยู่ในสถานกักกันโรคของมาเลเซีย นั้น จากการแลกเปลี่ยนข้อมูลของ 2 ประเทศ ระบุว่า ก่อนออกจากไทยมีการตรวจคัดกรองอุณหภูมิร่างกายของผู้เดินทางรายนี้ก่อนขึ้นเครื่องบิน และเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม ชายรายดังกล่าวเดินทางถึงมาเลเซีย ทำการตรวจหาเชื้อก่อนเข้าสถานกักกันโรค ผลการตรวจไม่พบการติดเชื้อ หลังจากนั้นตรวจหาเชื้อครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม วันที่ 10 ของการเข้าพักในสถานกักกันโรค ผลตรวจพบเชื้อโควิด-19

ยังไม่สรุปขจัดติดเชื้อจากไหน

“จากข้อมูลข้างต้นแบ่งเป็น ประเด็นที่ 1 เมื่อชายคนนี้ได้เดินทางถึงมาเลเซีย เมื่อตรวจหาเชื้อทันที แต่ไม่พบเชื้อ แสดงว่าขณะอยู่ในประเทศไทยไม่ได้มีการติดเชื้อ พร้อมทั้งได้เข้าพักในสถานกักกันโรคนานถึง 10 วัน ถึงตรวจพบเชื้อ อยากให้คนไทยเข้าใจ ไม่ต้องกังวลใจ ประเด็นที่ 2 ขณะนี้ไทยอยู่ระหว่างการประสานขอให้มาเลเซียตรวจหาเชื้อซ้ำอีกครั้ง เพื่อยืนยันผลตรวจ ประเด็นที่ 3 จากการแลกเปลี่ยนข้อมูล ทำให้เราต้องค้นหาผู้ใกล้ชิด แต่ย้ำว่าไม่ใช่ผู้สัมผัสใกล้ชิด เนื่องจากขณะอยู่ในไทย เขายังไม่ได้ติดเชื้อ คนอื่นๆ จึงไม่ใช่ผู้สัมผัสเชื้อ เป็นเพียงผู้ใกล้ชิดเท่านั้น หาก



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 10)

สยามอ้อมน้อยกล่าว

ระบาดใหม่ในเอเชียแปซิฟิก

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานสถานการณ์ทั่วโลกว่า จำนวนผู้ป่วยโควิด-19 ช่วงเช้าวันที่ 18 สิงหาคม พุ่งทำสถิติใหม่อีกครั้งทะลุ 22,073,611 คน เป็นการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อรายใหม่อีกล้านคนในเวลาเพียง 4 วัน ขณะที่จำนวนประเทศที่มีผู้ป่วยเกิน 100,000 คนเพิ่มขึ้นเป็น 28 ประเทศแล้ว ล่าสุดคือโบลิเวีย สำหรับยอดผู้เสียชีวิตทั่วโลกอยู่ที่ 777,812 ราย ส่วนผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาจนหายขาดแล้วอยู่ที่ 14,810,207 คน

ด้านองค์การอนามัยโลกออกมาแสดงความวิตกกังวลถึงแนวโน้มการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ปัจจุบันคนช่วงอายุ 20-40 ปี กลายเป็นกลุ่มแพร่เชื้อ เนื่องจากคนวัยนี้จำนวนมากเป็นผู้ป่วยไม่แสดงอาการ เป็นอันตรายต่อกลุ่มผู้เปราะบางคนอื่น ๆ หลังจากตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่เดือนสิงหาคมแสดงให้เห็นว่า คนรุ่นหนุ่มสาวติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นทั่วโลก สร้างความเสี่ยงให้กับกลุ่มเปราะบาง อาทิ คนชราและคนป่วยโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีคนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น และมีระบบสาธารณสุขแย่

นายทาเคชิ คาไซ ผู้อำนวยการประจำภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตกขององค์การอนามัยโลกระบุว่า การแพร่ระบาดกำลังเปลี่ยนแปลงไป ขณะนี้คนช่วงอายุ 20-40 ปี กลายเป็นแรงขับเคลื่อนการแพร่ระบาดที่สำคัญ และคนจำนวนมากไม่รู้ว่าตัวเองติดเชื้อ เพิ่ม

ความเสี่ยงเกิดการแพร่ระบาดมากขึ้น

ทั้งนี้ มีรายงานการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อรายใหม่หลายประเทศเคยควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดไว้ได้แล้ว อาทิ เวียดนาม ไม่พบผู้ติดเชื้อมานานเกือบ 3 เดือน คาไซชี้ว่า สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่การระบาดซ้ำ แต่เป็นสัญญาณว่าเรากำลังก้าวเข้าสู่การระบาดระลอกใหม่ในเอเชียแปซิฟิก

ฟิลิปปินส์ติดโควิดพุ่งอันดับ 22

ด้านกระทรวงสาธารณสุขฟิลิปปินส์แถลงว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่มขึ้นวันเดียวกันนี้อีก 4,826 ราย เป็นวันที่ 7 ติดต่อกันแล้วที่ฟิลิปปินส์มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นในวันเดียวมากกว่า 3,000 ราย ส่งผลให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมโควิด-19 ของฟิลิปปินส์พุ่งขึ้นเป็น 169,213 ราย อยู่อันดับที่ 22 ของโลก ขณะที่ผู้เสียชีวิตจากเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นมาอีก 7 ราย ทำให้ฟิลิปปินส์มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น 2,687 ราย ขณะที่ประธานาธิบดีโรดริโก ดูแตร์เต ของฟิลิปปินส์ ได้ผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ มุ่งควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในกรุงมะนิลาและพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงลงเมื่อวันที่ 17 สิงหาคมที่ผ่านมา เพื่อให้ภาคธุรกิจและระบบเศรษฐกิจของประเทศกลับมาขับเคลื่อนต่อไปได้ แม้ว่าฟิลิปปินส์จะเป็นประเทศที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 สูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ตาม



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 หน้าที่ 10

อุตราพวาชายลาวกระอักเลือดตาย ลอบเข้าไทย-รอผลตรวจเชื้อ 'โควิด'

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ต.ท.ณัฐพงษ์ ส่องโลม สว.สอ.สนง. สก.หนองหาน ภ.จ.ว. อุตราธานี ได้รับแจ้งเหตุ นายคำปุ่น พิมผาดิ อายุ 61 ปี ชาวนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว เสียชีวิต ที่บ้านเลขที่ 72 หมู่ที่ 12 บ้านหนองลาด ต.หนองเม็ก จ.นงนุช ทางประสานไปยัง รพ.หนองหาน และอาสากู้ภัยมูลนิธิอุตราสงเสริมธรรม จุดบริการหนองหาน เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบศพผู้เสียชีวิตนอนหงายบนแคร่ไม้ไผ่หน้าบ้าน บนพื้นมีรอยอาเจียนเป็นเลือดทั่วพื้น เจ้าหน้าที่ใช้เทปพลาสติกกันเชด ไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในบ้านหลังดังกล่าว โดยเจ้าหน้าที่ รพ.หนองหาน สวมชุด PPE ป้องกันการติดเชื้อโรค เข้าไปตรวจศพ พร้อมเก็บตัวอย่างส่งตรวจในห้องแล็บ รพ.หนองหาน

นางศิณี พิมผาดิ อายุ 30 ปี ชาวลาว เบ็ดเผยว่า ผู้ตายเป็นพ่อตน ป่วยเป็นเบาหวาน โดยตนมีสามีเป็นคนไทย อยู่ที่ อ.หนองหาน กว่า 10 ปี มีลูกด้วยกัน 2 คน เมื่อ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา พ่อโทรศัพท์มาหาบ่นว่าคิดถึงหลาน จึงเดินทางข้ามฝั่งมาทางช่องทางธรรมชาติ ขึ้นฝั่งที่ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย แล้วเหมา

รถให้มาส่งที่บ้านสามต้นที่ อ.หนองหาน โดยตนให้พ่อแม่ไปพักที่บ้านญาติของสามีกลางทุ่งนา ช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา พ่อมีอาการไอ โดยช่วงเช้าที่ผ่านมา พ่อแม่พาตนและลูกไปทำบุญที่วัดในหมู่บ้าน พ่อกลับมาก่อนแล้วไปนั่งรอที่บ้านพัก จากนั้นมีเพื่อนบ้านมาบอกว่า พ่อเสียชีวิต

พ.ต.อ.สรายุทธ จำผิว ผกก.สก.หนองหาน กล่าวว่า เชื้อตัวลูกสาวและภรรยาของผู้ตาย รวมถึงเจ้าของบ้านที่ให้ที่พักมาสอบสวนว่า ผู้ตายเดินทางเข้ามาถูกต้องหรือไม่ มาช่องทางใด ส่วนสาเหตุการตายต้องรอผลตรวจจากโรงพยาบาล และรอผลตรวจเชื้อจากห้องแล็บว่า จะมีเชื้อโควิด-19 หรือไม่ หลังเก็บตัวอย่างส่งตรวจเสร็จแล้ว ได้มอบศพให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนา และฌาปนกิจทันที

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ได้รับรายงานกรณีผู้เสียชีวิตชาวลาตกเป็นผู้ต้องสงสัยเป็นกลุ่มเสี่ยง ป่วยจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ขณะนี้คณะแพทย์และผู้เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามขั้นตอนอยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์สาเหตุการเสียชีวิต เมื่อผลออกมาอย่างไรจะแถลงให้ทราบทันที